



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัทยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัทยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการจราจร ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ชีวภาพ เคมี และรังสี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และติดตามผล เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัทยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สามารถดำเนินการด้านความปลอดภัย อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างความมั่นใจให้นักศึกษา บุคลากร ชุมชนรอบ มหาวิทยาลัย และผู้มาติดต่อ รวมถึงสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยให้เกิด ผลดีต่อตนเองและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัทยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงขอประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

1. ควบคุม ดูแลการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การวางแผนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน การจัดเก็บข้อมูลการประสบเหตุอันตราย การประเมินความเสี่ยง การทบทวนประเมินผลและการรายงาน
2. ดูแลการจัดระบบจราจรและการขนส่งมวลชน เพื่อบุคลากรและนักศึกษา และผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร และผู้มาใช้ บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ
3. ควบคุม ดูแลการบริหารงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมด้านเคมี สภาพแวดล้อมด้านชีวภาพ และสภาพแวดล้อมด้านรังสี
4. สนับสนุนการออกประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติและการบังคับใช้ระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมาย และสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานและมารับบริการทุกคน ปฏิบัติตาม

5. สนับสนุนการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ที่ถูกต้องให้นักศึกษา และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

6. ดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานอื่น ได้รับทราบข้อมูลและยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2563



ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดา รียมธรรพพงษ์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน